

สรุปการประชุม
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมืองยะลา
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ห้องประชุมร่วมประดู่ ชั้น ๗ ตึก ๗ ชั้น โรงพยาบาลยะลา

กรรมการผู้เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	พญ.นิตยา ภูวนานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา	
๒	นายบุญลือ นวลจันทร์	สาธารณสุขอำเภอเมือง	
๓	พญ.นันทกา เทพอมรเดช	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	
๔	นางสมสกันธ์ ศิริमानนท์	หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	
๕	ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล	ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๖	พญ.บุญพิมล เจริญวัฒน์นันต์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	
๗	นางยุวดี ลีฬหาวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	
๘	พญ.ปิยนาด บุนทริก	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	
๙	นายชัยณรงค์ ทองอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
๑๐	พญ.จรรยา แซ่เจิน	หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	
๑๑	นางอวาทีพย์ แว	หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา	นางสาวรุณีรัตน์ กาแข็ง
๑๒	นางเขาวรินทร์ พรหมมณี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	
๑๓	นางนงนาฏ ศรีบุญเอียด	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ	
๑๔	นส.นฤมล ฉายแสงเจริญ	หัวหน้างานควบคุมโรค	
๑๕	นางเสาวคนธ์ อางอาสา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๑๖	นางไอลดา แดงมณีกุล	หัวหน้า ศสม.เทศบาล	
๑๗	นายดุขฎี ปาลกาลย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	นส.อาชีวะหัท จาลง
๑๘	นางสปีนะ เกโด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน	
๑๙	นางยุไวยี๊ยะ ยูนี้	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๒๐	นางเจ็ลมา ดอยยอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๑	นายอำนาจ ชูยดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๒	นางวนิดา หะย็อมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๓	นางยุไวยี๊ยะ เกตะแซ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

กรรมการผู้เข้าประชุม (ต่อ)

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๒๔	นายคันธฤติ พลอยอุบล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๕	นายสมบูรณ์ คชาภรณ์วงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๖	นายธนวิทย์ ชัยชนากานต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๗	นส.นุรีย์ะ สามะอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๘	นส.เกศสุรีย์ สุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒๙	นส.อาพีพะห์ เจ๊ะมามะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๐	นส.อานาตี สุทธิพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๑	นายนันทรัตน์ ทอนศรีประเสริฐ	ผู้บัญชากลางเรือนจำยะลา	นางสาวสารีนา มะลา
๓๒	นายนิยม จันคง	หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๔ อ.กรงปินัง	นายฤทธิไกร เกื้อสกุล

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นายวัชระ รุ่งสุข	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	
๒	นางเอมอร ยอดรักษ์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	
๓	พญ.วริยา กาลัญญกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	
๔	นางบุญพริ้ง จรรย์พรพงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	
๕	นางจรินทร์ อินทร์จันทร์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ	
๖	นางสุนทรี แก้วสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายการบัญชี	
๗	นางมีนา เอี่ยมสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๘	นางธิดารัตน์ บุณสมภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙	นส.นารีมาลย์ มะดิง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๐	รตต.หญิงชญาณี เชื้ออ่ำ	เจ้าหน้าที่พยาบาล กก.ตชด.ที่ ๔๔	
๑๑	นายมอหะมะนอ บาโงปะแต	หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๑๒.๑ ยะลา	

ผู้ประสานเครือข่ายที่ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นางสุปรีดา ภิบาล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๒	นายอับส์ห์ สามะ	นิติกรชำนาญการ	

ผอ.รพ.สต./ศสม. ที่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นางไพลิน โคตรมิตร	ผอ.รพ.สต.บ้านบุดี	
๒	นางสุภาวณี ยูโซ๊ะ	ผอ.รพ.สต.บ้านนังสาเรียง	
๓	นายพิเชฐ แซ่ฟู	ผอ.รพ.สต.ลำพะยา	
๔	นางสปีนะ มะเริ๊ะ	ผอ.รพ.สต.ลิดล	
๕	นายสุไลมาน มะแซ	ผอ.รพ.สต.ตาเซะ	
๖	นายสมาน ดอเล๊ะ	ผอ.รพ.สต.ทุ่งยามู	
๗	นส.พาริตะห์ เจ๊ะกายอ	ผอ.รพ.สต.บ้านเนียง	
๘	นายอิมรอน ปาละมาน	ผอ.รพ.สต.วังกระ	
๙	นายอารีฟ มูนิ๊ะ	ผอ.รพ.สต.หน้าถ้ำ	
๑๐	นางวรัญญา รัชกุล	ผอ.รพ.สต.บาโงยบาแค	
๑๑	นางอามีนา เตะแต	หัวหน้าศสม.บ้านสะเตง	
๑๒	นางนฤมล คงฤทธิ์	หัวหน้าศสม.ธนวิถี	
๑๓	นางกนกพร ไตรมิตร	หัวหน้าศสม.ฝั่งเมือง ๔	
๑๔	นางนุรีฮะห์ บุญทวี	หัวหน้าศสม.ตลาดเก่า	
๑๕	นางผการัตน์ สุวณิชพันธ์ุ์	หัวหน้าศสม.เวชกรรม	

ผอ.รพ.สต./ศสม. ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นายสกุลเอก ชูเมือง	ผอ.รพ.สต.บุดี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	ภก.สัญญา ยีอราน	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๒	นางปรีดา รุธิรโก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๓	นายมาหะมะ กาสอ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๔	นส.ซากีนะห์ ดอเลาะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๕	นายยุทธนา อิสลามิกกุล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๖	นส.พีรดา หะยีสอาอิ	เภสัชกรชำนาญการ	
๗	นส.ชนาพร อำนวยศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๘	นส.มารதியานา สาเมะบาช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๙	นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๐	นส.ปณิตา ปรีชาสุวรรณ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
๑๑	นส.คอลลีเยะ ดือราแม	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๒	นส.ต่วนโซเฟีย วาจิ	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๓	นส.พาริตะห์ สะแต	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๔	นส.มูนีเร้าะ อาแว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๕	นส.อะลีมะฮ์ เจ๊ะอาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๖	นส.อาลียะห์ โดยหมะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๗	นส.วีไลวรรณ มีทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เป็นประธาน
เรื่องก่อนวาระการประชุม

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นายบุญลือ นวลจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลาและคณะในโอกาสได้รับรางวัล “คุณภาพ
แห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งการประชุมจาก คปสจ.โดย พญ.นันทกา เทพอมรเดช

๑. การลงทะเบียน Staff Intern ในโปรแกรม HROPH ภายในวันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยให้สำรวจ Staff แพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
เพื่อต้องการคำนวณอัตรากำลังที่จะให้ในครั้งถัดไป

๒. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จังหวัดยะลา ได้รับจัดสรร
ทุกโรงพยาบาล โรงพยาบาลยะลาได้ ๕๐ ตำแหน่ง ให้จัดทำคำงานเพื่อขอเลขตำแหน่งมายัง
โรงพยาบาลทั้ง ๕๐ ตำแหน่ง ส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการส่งเรียบร้อยแล้ว

๓. โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เป้าหมายของจังหวัดยะลา ๓๐% ตอนนี้ได้ ๒๓% ซึ่งโรงพยาบาลยะลาอยู่ในขั้นตอนการทำแผนขึ้นไป ในส่วนของโซลาร์เซลล์ในที่ประชุมให้ใช้เงิน CF ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้หน่วยละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เร่งรัดการจัดทำโซลาร์เซลล์ในกรณีที่ยังไม่ได้ให้ดำเนินการส่งแผนควบคุมก่อนโดยไม่ต้องรอเงิน

๔. การถ่ายโอน รพ.สต. ยังไม่ได้กำหนดอย่างเป็นทางการเป็นรูปร่างซึ่งต้องรอคณะกรรมการใหญ่ โดยได้คุยในเรื่อง งบเหมาจ่ายรายหัว ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าตอบแทนกำลังคน ส่วน ค่า Fit Cost และค่าตอบแทนกำลังคน จะได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และงบเหมาจ่ายรายหัว, OP/PP และค่าเสื่อม คณะกรรมการใหญ่จะประชุมอีกครั้งเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ (คุณสมสมกนธ์ ศิริमानนท์)

สรุปการประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖ ได้ใส่ใน Website รพ.ยะลา www.yrhyala.com กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โดย พญ.นิตยา ภูวนานนท์ ประธานในการประชุม รายละเอียดตามที่ประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๓.๑ ติดตามวิเคราะห์กิจกรรมใน ๔D (นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว)

ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่องการดำเนินงานสุขภาพเด็กปฐมวัย ๐-๕ ปี (4D) มีตัวชี้วัดดังนี้

๑. ร้อยละ ๘๖ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (Development)

๒. ร้อยละ ๖๖ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน (Diet)

๓. ร้อยละ ๗๕ ของเด็กอายุ ๓ ปี ปราศจากฟันผุ (Dental)

๔. ร้อยละ ๙๐ อัตราความครอบคลุมการรับวัคซีนในเด็ก ๐-๕ ปี (Disease)

๕. ร้อยละ ๕๐ ความครอบคลุมของเด็กอายุ ๐-๕ ปี (กลุ่มเด็กป่วยเป็ยงวัคซีน) ได้รับบริการ 4D

๖. ร้อยละ ๕๐ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปีที่ได้รับบริการ 4D มีผลลัพธ์สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง ๔ กิจกรรม ได้ร้อยละ ๓๓.๐๗ โดยดึงข้อมูลเด็กที่มีอยู่ในพื้นที่จริง โดยให้ รพ.สต.บ้านยะลาและ รพ.สต.ท่าสาปนำเสนอผลการดำเนินงาน 4D

๓.๓.๑ รพ.สต.บ้านยะลา นำเสนอโดย นางสาวมูนิเร้าะ อาแว ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความสำเร็จของการดำเนินงาน 4D ซึ่งจะทำงานเป็นทีมโดยมีภาคีเครือข่าย และทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งเราจะแบ่งเป็น ๔ ด้าน

D๑ คือ Diet หรือด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต มุ่งเน้นการจัดทำเมนูอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม

D๒ คือ Development & play หรือด้านพัฒนาการและการเล่น มุ่งเน้นให้ผู้ดูแลเด็กสามารถเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

D๓ คือ Dental หรือด้านสุขภาพฟัน มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

D๔ คือ DISEASES หรือด้านการป้องกันโรค มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กดูแลสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในที่พักอาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักล้างมือ สวมหน้ากาก และจัดกิจกรรมแบบ SMALL GROUP เพื่อลดการสัมผัสโรค

๓.๓.๒ รพ.สต.ท่าสาป นำเสนอโดย นางสาวอะลีมะฮ์ เจ๊ะอาลี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผลการดำเนินงาน Diseases (vaccine) เด็ก ๐-๕ ปี ที่ป่วยเบี่ยงวัคซีน เป้าหมาย ๒๔๗ ผลการดำเนินงาน ๓๗.๖๗ เด็กป่วยเบี่ยงที่ยินยอมรับวัคซีน เป้าหมาย ๘๐ คน ผลการดำเนินงาน ๓๒.๓๒ คน เด็กปฏิเสธ เป้าหมาย ๑๘ คน ผลการดำเนินงาน ๒.๗๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ๑. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการรับวัคซีน ๒.เด็กอยู่กับตายายไม่สามารถพาไปรับบริการ ๓. ผู้ปกครองกังวลและกลัวลูกไม่สบาย ๔.เด็กไปๆมาๆอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ๕.เกิดจากการจับจุดข้อมูลไม่ถูกต้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๒ ติดตามการตรวจสอบเรื่องราคาการตรวจ Dengue NS๑-Ag

(คุณชัยณรงค์ ทองอ่อน)

ตามที่การประชุม คปสอ.ครั้งที่แล้วให้ไปตรวจสอบคุณลักษณะและราคาการตรวจ Dengue NS๑-Ag ซึ่งได้หา ๓ บริษัทและ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ พญ.วริยา กาลัญกุล ต้องการใช้ด่วน จึงได้ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๒๕๐ Test ในราคาชุดละ ๑๓๕ บาท และได้แจกจ่ายให้เวชกรรมสังคมเรียบร้อยแล้ว

คุณบุญลือ นวลจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา : เสนอโดยให้คัดกรองผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการหนักกว่าเดิม โดยทำ Tourniquet Test และการตรวจ Dengue NS1-Ag

ประธาน : ๑. ประเมินความแม่นยำและติดตาม การตรวจ Dengue NS1-Ag และการทำ Tourniquet Test

๒. เสนอให้งานควบคุมโรคทำแนวทางการปฏิบัติ Dengue NS1-Ag และ Tourniquet Test

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ แจ้งเพื่อทราบ / ข้อเสนอการ ยะลา/ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

๔.๑ Flow chart เข้ารับบริการใน OPD Renovate (พญ.บุญพิมล เจริญวัฒน์อนันต์) เนื่องจากโรงพยาบาลยะลาได้เปิดบริการ OPD ใหม่ และได้ตั้งฐานทั้งหมด

๘ ฐาน ได้แก่

ฐานที่ ๑ คัดกรอง

ฐานที่ ๒ Kios คิว มี ๓ ตู้ ๑. ตี๊กส้ม (ไกล์ลิฟท์) ๒.OPD (ปป.) ๓.ตี๊กฟ้า (การไฟฟ้า)

ฐานที่ ๓ วัดสัญญาณชีพ (ความดัน อุณหภูมิ น้ำหนัก และส่วนสูง)

ฐานที่ ๔ ชักประวัติ รอพบแพทย์ (จอแสดงคิว)

ฐานที่ ๕ พบแพทย์

ฐานที่ ๖ หลังพบแพทย์ ๖.๑ เจาะเลือด ๖.๒ เอ็กซเรย์ ๖.๓ ทำแผล/ฉีดยา/

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ฐานที่ ๗ การเงิน/ตู้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งจะลองใช้สำหรับสิทธิ์เบิกตรงก่อน

ฐานที่ ๘ รับยาตามโซน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๔.๒ รายการยาเพิ่มเติมในหน่วยบริการปฐมภูมิ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

- คนใช้ walk in อาจจะต้องส่งไปที่ PCC หรือ รพ.สต. เลยมีการทบทวนบัญชียา (รายละเอียดตามเอกสารแนบเสนอ ๓) ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกัน PCCและ รพ.สต. สำหรับ PCC มีรายการยาเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

- ในวันที่มีหมอออกตรวจ ไม่มีรายการยาที่สต็อกไว้ เภสัชที่ออกด้วยจะออกหนังสือค้ำยาโดยจะแบ่งให้ไปรับตามโซน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

- ในกรณีที่ผู้ป่วยมารักษาที่ PCC รับยาที่ PCC แต่ถ้ายาบางตัวที่ไม่มีเภสัชกร PCC จะส่งข้อมูลไปยังเภสัชกร รพ.ยะลา ซึ่งจะมี ๒ รอบ รอบ ๑ ผู้ป่วยที่มารักษาช่วงเช้า

จะนัดผู้ป่วยให้มารับยาที่ PCC เวลา ๑๕.๐๐ น. รอบ ๒ ผู้ป่วยที่มารักษาช่วงบ่ายจะนัดผู้ป่วยให้มารับยาที่ PCC ในวันถัดไป

- มีรถรับส่งยาจากโรงพยาบาลยะลาไป PCC จำนวน ๒ รอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ เวลา ๑๔.๐๐ น.

- ศสม.เทศบาล ทางเทศบาลได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มารับยาที่โรงพยาบาลโดยเภสัชกรเทศบาลนครยะลาได้สื่อสารกับเภสัชกร (ห้องยานอก) โรงพยาบาลยะลา

๔.๓ ทหารเรือเงินสนับสนุนค่า Fix cost คงเหลืออีก ๕๐% ที่ต้องโอนให้กับ รพ.สต.

(คุณเสาวคนธ์ อัจจาสา)

- ทหารเรือของ PP ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้โอน ๕๐% สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับเงินโอน PP Non UC และไม่มีคำตอบว่าจะได้รับเมื่อไร แต่คาดว่าจะได้งบ PP Non UC จำนวน ๖,๖๓๖,๐๗๒.๒๒ บาท ส่วนงบ PP โอนแล้ว จำนวน ๗,๕๐๔,๑๔๔.๔๓ บาท และมีงบพื้นที่กัณฑ์ พื้นที่เสี่ยง (Hardship) จำนวน ๑,๙๓๓,๓๙๗.๔๗ บาท รวม ๙,๔๓๗,๕๔๑.๙๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖)

- งบเบิกตรงที่ค่าบริการ ๕๐ บาท การเงินได้โอนให้ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว

- Lab Hemoglobin A1C ให้พื้นที่เป็นคนเจาะและคีย์โปรแกรม Hos XP โดย Authen ด้วยรหัสโรงพยาบาล ๑๐๖๘๔ แต่เจอปัญหาพื้นที่คีย์ข้อมูลรหัส ICD ๑๐ ไม่ได้ลงรหัส HT DM แต่ลงรหัสเจาะเลือดและรหัสอื่นที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ โดยขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบงานเติมข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ประธาน : โอนให้ รพ.สต.และ ศสม.ทุกแห่ง ๘๕% ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยโอนให้เสร็จในปีงบประมาณนี้และให้คุณเสาวคนธ์ประสานกับงานการเงิน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๔ รายงานความคืบหน้างบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๖ (คุณเยาวรินทร์ พรหมมณี)

งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๖ ได้รับทั้งหมด ๔๕ รายการ เบิกจ่าย ๔๔ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ เนื่องจากเป็นรายการเปลี่ยนแปลงจากตู้รับชำระค่าบริการอัตโนมัติ แบบไม่รับเงินสด เป็น เตียงผู้ป่วยสำหรับ ICU ปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ มอเตอร์ ได้ดำเนินการเปิดช่องแล้ว รอคอบอุทธรณ์ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และลงนามสัญญาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ของพร้อมส่งมอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๕ รายงานผลการประเมินหน่วยบริการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเฝ้าระวังนอกโรงพยาบาล
ณ คลินิกหออัครบวรวิถีสานวนวธิ - เวชกรรม (คุณชัยณรงค์ ทองอ่อน)

ตามที่นโยบายลดความแออัดของผู้ป่วยที่ใหเฝ้าระวังหน้า โรงพยาบาลยะลา
ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยเฝ้า ระวัง ณ คลินิกหออัครบวรวิถีสานวนวธิ-เวชกรรม โดยได้รับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จากการทำ Excit
ต้องมีการแก้ไข ๒๐% กว่า ซึ่งในวันนั้นประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ได้กลับมาแก้ไขเรียบร้อย คาดว่า
เดือนตุลาคม ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พอได้รับการขึ้นทะเบียนกรมวิทย์ฯ
และ สป.สช. จะได้ค่าเฝ้าระวังจำนวน ๘๐ บาท/คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๖ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ (คุณนฤมล ฉายแสงเจริญ)

โรคไข้เลือดออก : จากสถานการณ์ประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ ๔,๘๑๖ ราย ผู้ป่วย
สะสม ๘๑,๘๗๙ ราย เสียชีวิต ๘๓ ราย ๕ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เชียงราย ระยอง น่าน
หนองบัวลำพู และจันทบุรี ภาคใต้เขต ๑๒ ผู้ป่วย ๘,๔๔๔ ราย เสียชีวิต ๑๕ ราย ได้แก่ สงขลา ๕ ราย
สตูล ๓ ราย ปัตตานี ๒ ราย ตรัง ๒ ราย ยะลา ๑ ราย นราธิวาส ๑ ราย และพัทลุง ๑ ราย

อำเภอเมืองอยู่อันดับที่ ๕ พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งในเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง วันที่ ๑ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ พบผู้ป่วย
จำนวน ๒๙ ราย และพบมากที่สุดตำบลสะเตง จำนวน ๑๒ ราย น้อยที่สุดตำบลบุตี จำนวน
๑ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ

๕.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา

- ไม่มี -

๕.๒ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา

ประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เปิดทำการห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ (ห้อง Lab)

๕.๓ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ

- ไม่มี -

๕.๔ หน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง

- ไม่มี -

๕.๕ เรือนจำกลางยะลา

- ไม่มี -

๕.๖ กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

๕.๖.๑ งานทันตกรรม (พญ.ปิยนดา บุณทริก)

- แจ้งการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการส่งคนไข้เนื่องจากโรงพยาบาลยะลา มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการของโรงพยาบาลต่อไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมานำเสนอใน คปสอ.

- ขอเชิญชวนกตโลศ กตแซร์ โรงพยาบาลยะลาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ รพ.ยะลา ถ้ามีข้อซักถามหรือร้องเรียนสามารถ Inbox โดยจะมี Admin ตอบเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ทุกวัน

๕.๗ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

๕.๗.๑ ชี้แจงโครงการแว่นตาในนักเรียน ป.๑ ถึง ป.๖ ปี ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ (คุณรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว)

- ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนคัดกรองเด็กนักเรียน ป.๑ ถึง ป.๖ ที่มีสายตาสั้น พอคัดกรองได้แล้วสามารถขอแว่นตาฟรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙)

๕.๗.๓ โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมกาญจนบุรี (คุณนฤมล ฉายแสงเจริญ)

- ประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีโดยโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมกาญจนบุรี ซึ่งจะมาวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และ วันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา , วันที่ ๑- ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลเบตง

๕.๘ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

- ไม่มี -

๕.๙ กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม

- ไม่มี -

๕.๑๐ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

- ไม่มี -

๕.๑๑ กลุ่มงานสุขศึกษา

- ไม่มี -

๕.๑๒ เรื่องจาก รพ.สต./NPCU/ศสม.

- ไม่มี -

ปิดการประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

คอสี่:

(นางสาวคอสี่เวยะ ตีอราแม)
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

จกท

(นางสาวนันทกา เทพอมรเดช)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ)
รองประธาน คปสอ.เมืองยะลา



(นางสมสกันธ์ ศิริमानนท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา
ประธาน คปสอ.เมืองยะลา